

Năm 2020, em nhập học Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Chúng em học chuyên môn cả ngày, vào buổi tối có hai tiết học tiếng Nhật trên trường. Thứ bảy và chủ nhật thì học tiếng Nhật vào buổi chiều. Em học đến tháng 5 năm 2023 thì sang Kanagawa Nhật Bản thực tập theo chương trình do Trung tâm tiếng Nhật Hachiro tổ chức. Khi bọn em sang được bác giám đốc đón về ký túc xá bệnh viện, học các quy tắc và điều cần lưu ý khi sống ở Nhật trong khoảng ba ngày. Sau đó công ty sắp xếp xe và cử người đưa bọn em về nhà riêng thuê gần chỗ làm. Ngay ngày hôm sau có chị nhân viên của công ty đưa bọn em đi làm các thủ tục liên quan.

Học tiếng Nhật từ năm nhất cao đẳng

Nhà công ty thuê cho bọn em không phải là căn hộ hay chung cư mà là một căn nhà riêng. Cửa nhà thường có ba lớp, lớp ngoài bằng sắt rồi đến lớp kính, sau đó là cửa chống muỗi. Em thấy ngạc nhiên vì chỉ một cái cửa thôi mà làm đến hai ba lớp như vậy.

Nhà ở Nhật Bản

Chỗ bọn em thực tập là viện dưỡng lão. Các bạn nam sang thực tập cùng em có kể là khi nào nghỉ giải lao cùng các anh chị cô chú người Nhật sẽ bắt chuyện rất thân thiện ví dụ như bọn này ăn khỏe thế hoặc là hỏi về món ăn trong cơm hộp. Đôi khi các đồng nghiệp người Nhật sẽ nấu dư phần ra và chia cho bọn em cùng ăn. Cứ như vậy trong giờ nghỉ giải lao, bọn em có thể giao lưu và nói chuyện bằng tiếng Nhật

Các cụ trong viện cũng rất dễ mến. Có lần em hỏi một cụ là cụ đã đi Osaka bao giờ chưa. Vì gia đình anh trai em đang ở Osaka nên sau này em định sẽ làm việc tại đó. Chỉ cần hỏi vậy là cụ sẽ kể hết cho em đã đi đâu, làm gì ở Osaka, các lưu ý, kinh nghiệm. Em cảm nhận được là các cụ rất quý bọn em. Lúc em về các cụ khóc quá trời.

Công việc tại viện dưỡng lão

Trong thời gian thực tập thì em rút ra được là học trong sách là một phần, quan trọng là trải nghiệm thực tế mình rút ra được. Ví dụ như muốn nói thế này thì thực tế người Nhật sẽ nói thế nào. Ngoài ra mỗi người lại có phát âm khác nhau, cách nói chuyện khác nhau nên phải tiếp xúc nhiều để làm quen. Chẳng hạn như có những từ tiếng lóng hay cách nói mà các bạn trẻ hay dùng, nếu không giao lưu với các bạn thì chắc là sẽ không biết. Ví dụ như trong nói là cảm ơn thì sẽ nói là arigatou gozaimasu, nhưng khi nói chuyện nhắn tin với các bạn thì các bạn nhắn cho em là 39. Sau được các bạn giải thích thì em biết đó viết tắt của sankyu, cũng tức là cảm ơn.

**"Quan trọng là trải nghiệm
thực tế mình rút ra được."**

Trong bài phỏng vấn, bạn Thùy Linh cũng nói rằng bạn đã tích cực giao tiếp với người Nhật để nâng cao khả năng tiếng Nhật. Tuy nhiên đôi khi chúng ta sẽ gặp lúng túng trong việc làm thế nào để bắt chuyện với đối phương và giao tiếp với họ.

Trong tập 5 của “Xuân đến Nhật Bản”, có tình huống Xuân rất muốn kết thân với người đồng nghiệp Sumire nhưng lại không biết phải làm thế nào. Câu chuyện của Xuân có lẽ sẽ mang lại nhiều gợi ý hữu ích.

Có thể bạn muốn biết



<https://www.hikidasu.jpf.go.jp/jp/corner/drama/05/>

*Xuân đến Nhật Bản! là một tiểu mục trong chương trình truyền hình học tiếng Nhật HIKIDASU NIHONGO (Phát huy tiếng Nhật của bạn) do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản xây dựng.